

นีโอ เปิดพื้นที่ความสนุกนัดรวมพลคนรักสัตว์เลี้ยง ท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิก ในธีม “เพื่อนเก่า ตั้งแต่ปางก่อน” ชวนเหล่าเพื่อนตัวน้อยมาชม ช้อป ในงาน Pet Expo Thailand 2014



บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) แถลงข่าวจัดงาน PET EXPO THAILAND 2014 ที่จะจัดให้มีขึ้นในช่วง 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายนนี้ โดยนายปณิธาน บำราศอรินทร์พ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการประชุม บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยถึงการเตรียมงานครั้งนี้ว่า “การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จที่ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของงานแฟร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุด เพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ ที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องมาเป็น ปีที่ 14 โดยกิจกรรมในปีนี้ เรายังคงให้ความสำคัญกับการสร้างทัศนคติและความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีคุณภาพระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง พลาดไม่ได้กับโปรแกรมชั้นพิเศษจากผู้สนับสนุน ผู้ประกอบการกว่า 200 บริษัททั้งในและต่างประเทศที่พร้อมใจกันนำสินค้าและบริการมาให้เลือกช้อปอย่างจุใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงขน เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ของเล่นและอุปกรณ์พัฒนาทักษะ โรงพยาบาลสัตว์ และโรงแรม/ที่พักที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ และหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อและโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาคอยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ! ตลอดงาน



สำหรับในปีนี้ นีโอยังได้เตรียมขนกิจกรรมดีๆมาร่วมสร้างสรรความประทับใจให้กับบรรดาคนรักสัตว์เลี้ยง ภายใต้แนวคิด “เพื่อนเก่า ตั้งแต่ปางก่อน ” แล้ว นีโอยังได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงแสนรู้ ได้ร่วมเก็บความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมเก็บความประทับใจในครั้งนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำ ในแบบฉบับเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ผ่านไอโปสการ์ด และ ไอแสตมป์ และเหมือนทุกปีที่มีการแบ่งปันให้สังคมโดยนำเงินรายได้จากการเข้าชมงานส่วนหนึ่งมอบให้กับชมรมหมาหัวเน่า เบตง เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในภาคใต้เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบในการเลี้ยงอย่างรับผิดชอบ

นายปณิธานกล่าว เพิ่มเติมว่า “เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงชาวไทยได้เตรียมพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น นีโอ จึงได้ร่วมกับ

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย จัดทำโครงการ **Pet Product Export Zone** ขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและบริการด้านสัตว์เลี้ยงของไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทยให้เติบโตอีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการจะอยู่บริเวณโซนพลาซ่า โดยในPet Product Export Zone จะประกอบด้วยบูธของหน่วยงาน/สมาคม ที่ให้ความรู้และบริการด้านการส่งออก อาทิเช่น สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อแสดงให้ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนา ศักยภาพในการส่งออก ในอนาคตเป็นลำดับต่อไป ”

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมเปิดพื้นที่ความสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. โซนซีชั้น 1-2 เอเทรียม และโซนพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-203-4212-16 และ www.petexpothailand.net